

Số: 2830 /TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với
cước kết nối trong nước đối
với dịch vụ điện thoại VoIP.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2008

Kính gửi: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC.

Trả lời công văn số 460/VTC-CV ngày 3/5/2008 của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC (sau gọi tắt là Tổng công ty VTC) xin ý kiến về cách áp thuế cước kết nối trong nước đối với dịch vụ gọi quốc tế qua phương thức trung gian, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.17 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông và Internet (trừ dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ hướng dẫn tại Điểm 1.25 Mục II Phần A Thông tư này” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tại công văn số 1167.BTTTT-VT ngày 17/4/2008, Bộ Thông tin và Truyền Thông có ý kiến đồng ý cho phép Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại VoIP quốc tế qua phương thức kết nối trung gian sử dụng SMS, Web, tổng đài viên. Trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ này, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện phải “b) Triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện đúng và đủ việc kết nối, đối soát, thanh toán cước kết nối với các doanh nghiệp viễn thông khác trong nước theo thỏa thuận kết nối như đối với dịch vụ VoIP quốc tế chiều về và với đối tác nước ngoài theo các quy định như đối với dịch vụ VoIP quốc tế chiều đi.”

Theo đó Tổng công ty VTC là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại VoIP quốc tế qua phương thức kết nối trung gian. Tổng công ty VTC thực hiện thu tiền dịch vụ điện thoại VoIP quốc tế của khách hàng và phải trả cước kết nối cho các mạng điện thoại cố định hoặc mạng điện thoại di động trong nước (gọi là các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước hoặc doanh nghiệp viễn thông khác).

Như vậy cước kết nối mà Tổng công ty VTC trả cho các doanh nghiệp viễn thông trong nước là chi phí trả cho dịch vụ viễn thông được thực hiện giữa các doanh nghiệp trong nước. Vì vậy khoản cước kết nối này thuộc đối tượng

chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%. Khi nhận tiền thanh toán cước kết nối do Tổng công ty VTC trả, doanh nghiệp viễn thông trong nước phải xuất hóa đơn GTGT ghi thuế suất thuế GTGT 10% giao cho Tổng công ty VTC.

Tổng cục Thuế trả lời đề Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC được biết. Trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc đề nghị Tổng công ty phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn tiếp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

**KI. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Handwritten signature of Phạm Duy Cường

Phạm Duy Cường

09622143